



ประกาศกรมประมง

เรื่อง การสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมกุ้งไทย

ตามที่กรมประมงให้การรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401-2552) เพื่อให้ความมั่นใจว่ากระบวนการผลิตกุ้งทะเล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ผลผลิตมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นที่ยอมรับและต้องการในตลาดต่างประเทศ นั้น

เนื่องจากสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดโลก รวมถึงมาตรการทางการค้าที่มีใหม่มาตรการทางภาษี ทำให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตจำเป็นต้องพัฒนาระบบการผลิตสินค้ากุ้งให้สอดคล้องกับมาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล และมีคุณลักษณะเฉพาะโดดเด่นในด้านคุณภาพตามความต้องการของผู้บริโภคและผู้นำเข้า เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและ โอกาสทางธุรกิจแก่อุตสาหกรรมกุ้งไทยในตลาดโลก ด้วยเหตุนี้ กรมประมงมีนโยบายสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้มีการพัฒนาระบบการผลิตกุ้งทะเลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กรมประมงให้การรับรอง รวมถึงสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตสินค้ากุ้งตามข้อกำหนด และความต้องการของคู่ค้า โดยการสนับสนุนให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นมีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง โดยการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของกลุ่มเกษตรกร ฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการ “GAP อาสา” เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับกรมประมงในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการบริการด้านวิชาการในการพัฒนาคุณภาพและระบบการผลิต กระบวนการผลิตกุ้งทะเลที่มีความโดดเด่นด้านคุณภาพ มีลักษณะเฉพาะของตนเอง สามารถดำเนินกิจกรรมการผลิตสัตว์น้ำคุณภาพได้ตามเจตนารมณ์ พร้อมทั้งเป็นการเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้ากุ้งของประเทศไทยอีกด้วย

กลุ่มเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนดังกล่าว ขอให้จัดทำเอกสารโครงการฯ โดยระบุรายละเอียดหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินกิจกรรม

ที่กลุ่ม...

ที่กลุ่มต้องการพัฒนา เพื่อเพิ่มคุณลักษณะพิเศษเฉพาะสำหรับสินค้ากุ้ง ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตตามมาตรฐานแพะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401-2552) รูปแบบการบริหารจัดการภายในกลุ่ม/องค์กรและความช่วยเหลือที่ต้องการเสนอต่อกรมประมง เพื่อจะได้พิจารณาประกาศรับรองแนวทางการดำเนินงาน โครงการผลิตกุ้งคุณภาพ รวมถึงสนับสนุนความช่วยเหลือต่างๆ ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบ โดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553



(นางสมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์)
อธิบดีกรมประมง